



มติไทย

e-mail : newmatithai@yahoo.co.th

หนังสือพิมพ์ไทย เพื่อคนไทย

ปีที่ 15 ฉบับที่ 270 วันที่ 16-31 มีนาคม 2551 ราคา 15 บาท

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดวิทยาลัยนานาชาติดิยะศรีนคริน อาคาร U Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมี นายวิทยา พาณิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเปิดวิทยาลัยนานาชาติดิยะศรีนคริน ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดวิทยาลัยนานาชาติดิยะศรีนคริน ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกาศจัดสถาบันแห่งนี้พร้อมสู่สากล ด้วยความร่วมมือทางวิชาการอย่างเต็มรูปแบบกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นอกจากนี้ยังลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อยกระดับการศึกษาในภูมิภาคสู่ความเป็นสากล

ที่ห้องประชุมอาคาร U Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ แดงขาวการเปิดวิทยาลัยนานาชาติดิยะศรีนคริน (Didyasarin International College) ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) นำโดย ดร.รุ่ง แก้วแดง นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาจารย์ประณีต ดิยะศรีนคริน ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รศ.ดร.วัน เดชพิชัย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาจารย์วิวัฒน์ ดิยะศรีนคริน สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์การก้าวสู่ความเป็นวิทยาลัยนานาชาติ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ พร้อมกันทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ประกาศแจ้งให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่อย่างเต็มที่

ดร.รุ่ง แก้วแดง นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า ในการตั้งวิทยาลัยนานาชาติดิยะศรีนคริน ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่มีการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติในภูมิภาคนี้ เนื่องจากอำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองแห่งการค้า ซึ่งมีประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ดังนั้นการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติดิยะศรีนคริน จึงเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนในท้องถิ่นที่ต้องการจะเรียนรู้ในหลักสูตรสากลมากขึ้น รวมทั้งชาวต่างชาติที่ศึกษาในเมืองไทยก็สามารถเลือกศึกษาได้มากขึ้น และที่สำคัญที่สุดเราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นสถาบันที่ถือว่าเป็นแม่แบบของหลักสูตรนานาชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย จึงถือเป็นมิติใหม่ทางการศึกษาในระดับภูมิภาคที่จะก้าวไปสู่ระดับสากลต่อไป

ม.หาดใหญ่เปิดวิทยาลัยนานาชาติ ยกระดับการศึกษาท้องถิ่นสู่สากล



อาจารย์ประณีต ดิยะศรีนคริน ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์วิวัฒน์ ดิยะศรีนคริน สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวถึงทิศทางของวิทยาลัยนานาชาติดิยะศรีนครินว่า ในปีการศึกษา 2551 จะมีเปิดสอนใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมและกราฟิกดีไซน์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เปิดสอนเป็นหลักสูตรสองภาษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยสาขาวิชาที่เกี่ยวกับภาษาจะ

อาจารย์ประณีต ดิยะศรีนคริน ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวถึงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติดิยะศรีนคริน โดยทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการก่อตั้งวิทยาลัยหาดใหญ่ในปี 2540 และใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีก็ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จบจนวันนี้ก็ก้าว 10 ปี ที่ไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนา และยังคงดำเนินโครงการต่าง ๆ มากมาย อาทิ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ศูนย์ประณีตศิลป์และพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอำเภอหาดใหญ่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงล่าสุดอาคาร U Plaza แหล่งเรียนรู้มิติใหม่ที่จะเอื้ออำนวยและความสะดวกให้แก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชนในท้องถิ่น สำหรับวิทยาลัยนานาชาติดิยะศรีนคริน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ ก้าวล้ำ สู่อสากล สร้างคนมืออาชีพ โดยเราทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำงาน เพื่อผลิตบัณฑิตมืออาชีพป้อนเข้าสู่ตลาดโลกต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวถึงความพร้อม

ในการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติดิยะศรีนครินว่า เราเตรียมความพร้อมก่อนจะเปิดหลักสูตรนานาชาติหลายปี ซึ่งเราเคยจัดการประชุมนานาชาติมาถึง 2 ครั้ง คือ การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับการสอนในยุคไร้พรมแดน และการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องความร่วมมือในระดับนานาชาติด้านการศึกษา : นานาทรศนะและยุทธศาสตร์ (ICE 2004) และในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตลอดมา และวันนี้เรามีความพร้อมแล้วที่จะดำเนินการเปิดวิทยาลัยนานาชาติดิยะศรีนคริน ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับสถาบันชั้นนำของประเทศ

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึงความร่วมมือและการให้ความสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีความสัมพันธ์อันดีกับทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการส่งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นอาจารย์พิเศษ การเดินทางมาศึกษาดูงาน ซึ่งเราได้รับการต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกเรื่อง และทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก็ยินดีให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ก้าวสู่ความเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ



เครื่องแบบนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิยะศรีนคริน

สามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น

และในอนาคตจะมีการเปิดสอนหลักสูตรเพิ่มเติมตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน โดยจะมีโครงการต่อเนื่องมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร โครงการมอบทุนการศึกษาตามอาจารย์ประณีต ดิยะศรีนคริน แก่นักศึกษาต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติดิยะศรีนคริน

รวมทั้งจะมีการทำงานในเชิงรุกร่วมกับทางมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพให้วิทยาลัยนานาชาติดิยะศรีนคริน เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลต่อไป.